

**QUYẾT TÂM, HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Sáng ngày 21/2, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương thực hiện kết luận của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh. Đây là hội nghị đầu tiên giữa Chính phủ và các

địa phương sau khi Chính phủ được kiện toàn sau kỳ họp bất thường lần thứ chín của Quốc hội khóa XV. Theo công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2024, quy mô GDP Việt Nam đạt trên 470 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 4.700 USD, nếu tăng trưởng GDP ở mức khoảng 7% mỗi năm thì rất khó đạt 2 mục tiêu tới năm 2030 là nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao và tới năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao. Như vậy, trong 2 thập kỷ UBND tỉnh. Đây là hội nghị đầu tiên giữa Chính phủ và các

của Chính phủ, tại kỳ họp bất thường lần thứ chín của Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, quy mô GDP đạt khoảng trên 500 tỷ USD, GDP bình quân đầu người khoảng trên 5.000 USD, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5 - 5%.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh quyết tâm đạt tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 với tinh thần: Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đã đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, chỉ bàn làm không bàn lùi. Thủ

tướng cũng nêu nhiều bài học kinh nghiệm và quan điểm chỉ đạo, điều hành, trong đó cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, cách tiếp cận mới, vượt ra giới hạn của chính mình, nghĩ sâu, làm lớn, huy động nguồn lực của nhân dân để tạo động lực mới, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, nắm chắc tình hình, ứng phó kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các vấn đề phát sinh. Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó các bộ, ngành, địa phương phải giao chỉ tiêu cụ thể cho cấp dưới, đi cùng với kiểm tra, đôn

đốc, giám sát thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng năng suất lao động; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, thí điểm các cơ chế, chính sách vượt trội; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, không đầu tư dàn trải mà tập trung cho các dự án lớn bằng những "đòn bẩy"; thúc đẩy thu hút đầu tư tư nhân, thu hút FDI. Thủ tướng cũng yêu cầu phải thực hiện các chính sách tiền tệ, tài khóa hiệu quả, tập trung phát triển các ngành mới nổi.

**THU HIỀN**

**TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG...**

*(Tiếp theo trang 1)*

giải quyết kịp thời, dứt điểm hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng chí

cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, xây dựng và chuẩn bị mọi nguồn lực

cho quốc phòng; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng thành phần, thể trận quân sự của khu vực phòng thủ; đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ. Đồng thời, kiện toàn đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với

nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp

xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng đã khen thưởng 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng năm 2024.

**CÔNG BỐ CÁC NGHỊ QUYẾT...**

*(Tiếp theo trang 1)*

đoàn kết nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

môn thuộc UBND huyện Quỳnh Phụ. Theo đó, thành lập Phòng Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Phòng Nội vụ và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức lại Văn phòng HĐND và UBND huyện trên cơ sở sáp nhập Phòng Y tế, tiếp nhận chức năng tham mưu quản lý

nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của quản lý nhà nước lĩnh vực bảo trợ xã hội, trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành lập Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng giao thông, công thương từ Phòng Kinh tế và Hạ tầng. Thành lập Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin và chức năng, nhiệm vụ tham mưu

quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ từ Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Tại hội nghị cũng công bố quyết định điều động của Huyện ủy Quỳnh Phụ và quyết định công nhận của Ủy ban MTTQ tỉnh đối với cán bộ giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công bố các quyết định của UBND huyện Quỳnh Phụ bổ nhiệm các chức danh: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng: Nội vụ; Nông nghiệp và Môi trường;

Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Văn hóa, Khoa học và Thông tin của huyện.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đề nghị các đơn vị thành lập mới luôn đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động; phân công nhiệm vụ, giao rõ việc cho từng vị trí công tác trên cơ sở phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chủ động tham mưu cho huyện các chức trách, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tổ chức bộ máy của đơn vị mới phải hoạt động hiệu quả, góp phần vào thành tích chung của huyện.

**HĐND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ...**

*(Tiếp theo trang 1)*

các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND thành phố, các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua 3 nghị quyết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố trong thời gian tới.

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

\* Tại kỳ họp, HĐND huyện Tiên Hải đã thông qua các tờ trình của UBND huyện về: điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; đề nghị bổ sung dự toán thu, chi ngân sách cấp huyện năm 2025; đề nghị thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình đến năm 2040; đề nghị ban hành nghị quyết thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND huyện, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, HĐND huyện đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 5 nghị quyết; trong đó có nghị quyết về thành lập 5 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện gồm: thành lập Văn phòng HĐND và UBND huyện trên cơ sở sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và UBND; thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thành lập Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin trên cơ

sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa - Thông tin và chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực khoa học và công nghệ từ Phòng Kinh tế - Hạ tầng; thành lập Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông, công thương từ Phòng Kinh tế - Hạ tầng; thành lập Phòng Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Phòng Nội vụ và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Đây là nghị quyết rất quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết tại kỳ họp, huyện Tiên Hải giao nhiệm vụ cho các ngành, đơn vị, địa phương; bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện để hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; chủ động rà soát, ban hành các quy định cụ thể nhằm bảo đảm hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, không để bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực.

\* Tại kỳ họp, HĐND huyện Thái Thụy thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập 5 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện gồm:

Phòng Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Phòng Nội vụ và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; thành lập Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng giao thông, công thương từ Phòng Kinh tế - Hạ tầng, tiếp nhận và thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp từ Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp; thành lập Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa - Thông tin và chức năng, nhiệm vụ về khoa học và công nghệ từ Phòng Kinh tế - Hạ tầng; thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và Môi trường và chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tiếp nhận nhiệm vụ về giảm nghèo từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; thành lập Văn phòng HĐND và UBND huyện trên cơ sở sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và UBND huyện, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực bảo trợ xã hội và trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đỗ Trường Sơn, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo do chuyển công tác.

\* Tại kỳ họp, HĐND huyện Kiến Xương đã xem xét, thảo luận và thông qua các tờ trình, báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 huyện Kiến Xương; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết thành lập 5 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Kiến Xương gồm: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Nội vụ; Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin; Phòng Nông nghiệp và Môi trường; Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Trên cơ sở các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 huyện Kiến Xương và Nghị quyết thành lập 5 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Kiến Xương. Đây là những nghị quyết quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện cũng như đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

**Điều tra dư luận xã hội về quy định dạy thêm, học thêm**

Nhằm kịp thời nắm bắt dư luận xã hội về Thông tư số 9/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm (có hiệu lực từ ngày 14/2/2025), Vụ Nghiên cứu - Dư luận xã hội (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) tổ chức cuộc điều tra dư luận xã hội về vấn đề này. Cuộc điều tra dư luận xã hội được triển khai trong toàn quốc bằng hình thức trực tuyến sẽ trung cầu ý kiến tất cả các bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Để tham gia cuộc điều tra dư luận xã hội,

mỗi người quét mã QR hoặc truy cập vào trang web của cuộc điều tra qua đường link: <https://dlxh.btgtw.vn/Home/Index?surveyId=177> để tham gia ý kiến. Cuộc điều tra dư luận xã hội được tiến hành từ ngày 20 - 23/2. Ý kiến của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân là nguồn thông tin để Vụ Nghiên cứu - Dư luận xã hội tổng hợp, tiếp thu, phản hồi đến cấp có thẩm quyền nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong công tác dạy thêm, học thêm.

**KUẤN PHƯƠNG**

**33 tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam**

Sáng ngày 21/2, Hội Khuyến học huyện Tiên Hải tổ chức tổng kết phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2025; biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu xuất sắc.

Tiên Hải có 34 hội khuyến học cơ sở với hơn 86.000 hội viên. Giai đoạn 2021 - 2025, các phong trào thi đua, xây dựng công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng phát triển và lan tỏa trong cộng đồng. Hàng năm, Hội Khuyến học huyện chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, gắn kết phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện phong

trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị; xây dựng mô hình công dân học tập với nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động được nguồn lực cho công tác khuyến học, khuyến tài; vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong học tập, động viên kịp thời những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ làm tốt các phong trào thi đua, giai đoạn 2021 - 2025, Tiên Hải có 36% công dân đạt danh hiệu công dân học tập, 69% gia đình học tập, 71,8% dòng họ học tập, cộng đồng học tập cấp xã đạt 100%, đơn vị học tập 95,5%. Đã có 327 lượt tập thể, cá nhân được hội

khuyến học các cấp, UBND tỉnh, huyện tuyên dương, khen thưởng. Trong đó, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học xã Đông Xuyên, tặng bằng khen 33 tập thể, cá nhân.

Giai đoạn 2025 - 2030, Hội Khuyến học huyện Tiên Hải phát động phong trào thi đua với chủ đề "Chuyển đổi số, khuyến học xanh", tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp phát động. Tại hội nghị, Hội Khuyến học huyện Tiên Hải đã trao bằng khen, giấy khen của các cấp cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2025.

**HÒNG THÁM**  
*(Đài TTTT Tiên Hải)*



Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng.

Chiều ngày 21/2, Công ty Cổ phần Bệnh viện Phước Hải tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025); 5 năm khai trương Bệnh viện Lão khoa Phước Hải và Trung tâm Dưỡng lão Phúc Thọ (3/2/2020 - 3/2/2025). Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tới dự.

Được thành lập từ năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song với sự quyết tâm nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động, 5 năm qua, Bệnh viện Lão khoa Phước Hải đã phát triển cả về cơ sở vật chất lẫn chuyên môn, đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo được niềm tin với người bệnh, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hiện Bệnh viện có 14 khoa, phòng; gần 150 cán bộ, nhân viên y tế; cơ sở vật chất ngày càng khang trang, trang thiết bị y tế được đầu tư hiện đại. Trong 5 năm, Bệnh viện đã khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hơn 250.000 lượt người; tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho nhiều người cao tuổi, cựu chiến binh... Cùng với Bệnh viện, Trung tâm Dưỡng lão Phúc Thọ cũng đã đón hơn 400 lượt người cao tuổi vào nghỉ dưỡng, chữa bệnh, trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều người cao tuổi trong và ngoài tỉnh.

Với chiến lược phát triển Bệnh viện Lão khoa Phước Hải "Tiến kịp, bắt cùng, bứt phá, vượt lên" và những định hướng phát triển Trung tâm Dưỡng lão Phúc Thọ giai đoạn 2024 - 2030, tầm nhìn 2035, Công ty Cổ phần Bệnh viện Phước Hải sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, hướng tới y tế thông minh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh và chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi.

**HOÀNG LANH**

**RA MẮT BAN LIÊN LẠC...**

*(Tiếp theo trang 1)*

và truyền thống anh hùng của BDBP. Ban liên lạc truyền thống được tổ chức gồm 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Tại lễ ra mắt, các hội viên ôn lại truyền thống của lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là BDBP), qua đó thắt chặt mối quan hệ, tình đồng chí, đồng đội sau khi đã nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành.

**PHẦN ĐẦU THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ...**

*(Tiếp theo trang 1)*

tập trung vào những thị trường trọng điểm, phù hợp với những ngành nghề, lĩnh vực mà tỉnh đã có chủ trương, ưu tiên và đổi tác, thị trường đã có kết nối, hợp tác với tỉnh. Tích cực nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí, lĩnh vực ưu tiên thu hút dự án đầu tư vào tỉnh; thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án. Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức đối thoại thường xuyên để tháo gỡ kịp thời vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư vào triển khai các dự án; khen thưởng và động viên kịp thời đối với nhà đầu tư tích cực triển khai thực hiện dự án, đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định đối với các doanh nghiệp giữ đất, chậm triển khai dự án theo tiến độ được phê duyệt.

**THÁI THUY...**

*(Tiếp theo trang 1)*

và 1 khu đất do huyện quản lý, với 357 số lô trúng đấu giá, tổng số tiền trúng đấu giá 558,8 tỷ đồng. Trong công tác giải phóng mặt bằng, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thực hiện giải phóng mặt bằng 31 dự án.

Thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai năm 2025, huyện yêu cầu UBND xã, thị trấn lập báo cáo về rà soát các vụ vi phạm đất đai, tiến độ giải quyết, kế hoạch giải quyết trong thời gian tới; phân công cán bộ, công chức chuyên môn chủ động nắm bắt tình hình, sớm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh, triệt để các vi phạm về đất đai theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm Kế hoạch số 47/KH-UBND, ngày 31/3/2023 của UBND huyện về tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn quản lý; hoàn thành công tác đấu giá đất; tháo gỡ khó khăn, tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng.

**Ra mắt HTX Dương Hiền sản xuất và kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ**

Sáng ngày 21/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Kiến Xương phối hợp với Hội LHPN xã Hòa Bình ra mắt HTX Dương Hiền sản xuất và kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ.

Tham gia HTX có 30 thành viên với tổng vốn điều lệ ban đầu là 300 triệu đồng. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính là sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như đan bèo bông, đan làn nhựa, mây tre đan. HTX được thành lập nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho các thành viên và người lao động, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương. Thông qua các hoạt động của HTX giúp hội viên, phụ nữ học tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; có điều kiện tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, mở rộng thị trường kinh doanh; trao đổi, chia sẻ lợi ích trong các vấn đề và tăng cường mối quan hệ cộng đồng.

Sau khi thành lập, HTX sẽ tạo việc làm cho khoảng 200 lao động, tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở trong nước và xuất khẩu sang thị trường nhiều nước. Dự kiến mỗi tháng sẽ sản xuất, xuất khẩu khoảng 40.000 sản phẩm, đem lại doanh thu đạt từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng.

**THU THUY**